

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ อ่อนต่ำสุดรอบเกือบ 2 เดือน,วิตกเฟดลด QE-การเมืองไทย

*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเช้า อ่อนค่าต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน

หลังร่วงทะลุ 31.60 หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใส หนูนาคาการณส์สหรัฐจะลดมาตรการกระตุ้นหรือ QE ในเร็ว ๆ นี้

*ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ กดดันบาทอ่อนด้วย ซึ่งทำให้วันนี้บาทอ่อนค่ามากที่สุดนับตั้งแต่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่ 31.72

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยพุ่งขึ้นหลังข้อมูลการจ้างงานที่สดใสของสหรัฐ สนับสนุนกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นอย่างเร็วที่สุดในเดือนหน้า

*ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 204,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค.ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้

*ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นข้อมูลของเดือนที่ความขัดแย้งด้านงบประมาณในสหรัฐ ทำให้หน่วยงานรัฐบาลต้องปิดทำการนาน 16 วัน ซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้

*แต่นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟด และผู้กำหนดนโยบายระดับสูงอีก 2 คน กล่าวว่า ยังมีโอกาสอีกมากที่อัตราว่างงาน จะลดลงอีก ซึ่งบ่งชี้ถึงการให้ความสนับสนุนการดำเนินมาตรการกระตุ้นของเฟดต่อไป

*นักลงทุนชานรับข้อมูลจ้างงาน ด้วยการทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งสูงสุดที่ 2.763% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.

*ยูโรทรงตัวที่ 1.3357 ดอลลาร์ ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ทำให้ตลาดประหลาดใจ ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.25%

*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และไม่สามารถได้ปัจจัยหนุนจากสัญญาถล่มล่าสุดที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีน มีเสถียรภาพ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.373 บาท

*09.44 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.62/67 จาก 31.38/40 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.60/67 จาก 31.39/41 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.99/99.04 จาก 99.10 ในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3355/59 จาก 1.3362 ในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"วันนี้(บาท)เปิดกระโดด จากการที่ตลาดยังกังวลอยู่ ตัวที่ผลักดันตลาด เป็นตัวเลขจ้างงานสหรัฐ การเมืองในประเทศ ทำให้ตลาด panic" ดิลเลอร์ กล่าว และคาดว่า บาทเมื่อเทียบดอลลาร์น่าจะอยู่ในช่วง 30.60-70 ดิลเลอร์กล่าวว่า นักลงทุนไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองไทย ขณะที่การประชุมต่อต้นรัฐบาล ยังไม่มีแนวโน้มยุติในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ในวันนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ศาลโลก) จะอ่านคำพิพากษาในคดีตีความปราสาทพระวิหาร ซึ่งอาจเกิดความวุ่นวายในประเทศ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้